

บทบรรณาธิการ

สำหรับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เป็นชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนในสังคม ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการการเรียนรู้และการบริหารจัดการของระบบการศึกษาไทย ทำให้ทิศทางในชีวิตวิถีถัดไปกับการศึกษาไทยนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งจากประสบการณ์ของบรรณาธิการที่ได้เดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับ “การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมบริการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านมา พบว่า สายสนับสนุนมีการปรับตัวทางด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายใต้บทบาทของตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสติ และมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการมุ่งเน้นถึงการศึกษาแก่นแท้ของปัญหาหรือการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคก่อนที่จะมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา มีการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการบวนการที่พัฒนา รวมทั้งมีรูปแบบการประเมินผลที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด โดยแนวคิดการพัฒนางานประจำดังกล่าว เป็นชีวิตวิถีถัดไปที่สามารถรองรับนวัตกรรมทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นประจักษ์ที่กล่าวมานี้ ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้ว ทั้งในวารสารวิชาการและประมวลบทความของการประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในหน่วยงานของท่านได้

วารสารวิชาการ ปชมท. เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานประจำ ในรูปแบบของนวัตกรรมการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยงานอื่นได้เช่นกัน วารสารวิชาการ ปชมท. ฉบับนี้เป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566) มีบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มาจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำนวน 20 บทความ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของวารสารวิชาการ ปชมท. หรือส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย (ส่งทางระบบออนไลน์เท่านั้น) และดาวน์โหลดรูปแบบหลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ <http://www.council-uast.com> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ในนามของบรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปชมท. ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำกองบรรณาธิการทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ปชมท. ท่านที่ปรึกษา ปชมท. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารวิชาการ ปชมท. ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารวิชาการ ปชมท. ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิชาการหรือบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
บรรณาธิการ